



ที่ อด ๐๐๒๓.๖/ว ๔๐๕

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ และสำนักงานเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์

ตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์ ที่ อด ๐๐๒๓.๖/ว ๓๘๔ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แจ้งว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรดิตถ์ว่า กำหนดจัดโครงการการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๗ ภายใต้โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์ (หมอนไม้) และโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักโดยมีกลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเผชิญเหตุฉุกเฉินหรือสาธารณภัย ในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์ จำนวน ๓๐๐ คน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์ได้รับแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์ว่า เนื่องจากเมื่อวันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา จังหวัดอุดรดิตถ์ได้เกิดเหตุวุ่นวายซึ่งมีความรุนแรงจึงทำให้ ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์ (หมอนไม้) ได้รับความเสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้ทัน จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่ ในการดำเนินการจัดทำโครงการการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกัน การเผชิญเหตุฉุกเฉิน และสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๗ ภายใต้โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์จากสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์ (หมอนไม้) เปลี่ยนเป็น โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์ (โรงเรียนวังกะพืดเดิม) ส่วนกำหนดการเดิม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สำหรับอำเภอขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นฯ

โทร. ๐-๕๕๔๐-๓๐๐๘ ต่อ ๓

ผู้ประสาน นางศรัณย์ลักษณ์ ภูลาวรรณ ๐๘-๘๒๘๐-๘๔๑๒



ที่ อต ๕๑๐๐๑/๑๒๑๑

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
ถนนประชานิมิตร อต ๕๓๐๐๐

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดโครงการการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกัน การเผชิญเหตุฉุกเฉิน และสาธารณภัย ในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๗ ภายใต้โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์ ที่ อต ๕๑๐๐๑/๑๐๘๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรดิตถ์ กำหนดจัดโครงการการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกัน การเผชิญเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๗ ภายใต้โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์ (หมอนไม้) และโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก โดยมีกลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเผชิญเหตุฉุกเฉินหรือสาธารณภัย ในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์ จำนวน ๓๐๐ คน นั้น

เนื่องจากเมื่อวันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา จังหวัดอุดรดิตถ์ได้เกิดเหตุวาตภัย ซึ่งมีความรุนแรงจึงทำให้ ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์ (หมอนไม้) ได้รับความเสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้ทัน จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่ ในการดำเนินการจัดทำโครงการการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกัน การเผชิญเหตุฉุกเฉิน และสาธารณภัย ในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๗ ภายใต้โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์ จากสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์ (หมอนไม้) เปลี่ยนเป็น โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์ (โรงเรียนวังกะพี้เดิม) ส่วนนอกนั้นยังคงตามกำหนดการเดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชลิต รนวัฒน์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐-๕๕๔๑-๔๖๗๑

ผู้ประสาน จำเริญชาติชาย เปรมปรี ๐๘-๒๕๕๓-๒๖๑๗

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”